

แนะนำหนังสือ Book Review article

ผู้เขียนแนะนำหนังสือ : ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

นักวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาระดับปริญญาเอก



ชื่อเรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ Ethical Behaviors of Professional Nurse
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิริกะมล
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558

หนังสือเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล หลักจริยธรรมทางการพยาบาล สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย แนวคิดเชิงจริยธรรม แนวทางการตัดสินใจในประเด็นปัญหาจริยธรรม รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้มี 6 บท **บทที่ 1** กล่าวถึงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ ที่มาของพฤติกรรม แนวคิดและความสำคัญ พัฒนาการของพฤติกรรมจริยธรรม แหล่งที่มาของพฤติกรรม และองค์ประกอบของการแสดงพฤติกรรมจริยธรรม

บทที่ 2 พฤติกรรมจริยธรรมกับวิชาชีพการพยาบาลได้กล่าวถึง พัฒนาการของพฤติกรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล การกำหนดขอบเขตพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ จรรยาบรรณพยาบาล ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณการพยาบาลกับพฤติกรรมจริยธรรม

บทที่ 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของจริยธรรม ผู้เขียนได้กล่าวถึง จริยธรรมสากล หลักจริยธรรมไทย แนวคิดเชิงจริยธรรม ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย สิทธิของพยาบาล สิทธิผู้ป่วยจิตเวช และจรรยาบรรณพยาบาล พัฒนาการของจรรยาบรรณพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาลของประเทศ

บทที่ 4 การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล ได้กล่าวถึง การแสดงพฤติกรรมของพยาบาล ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพยาบาล การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล ตามหลักการดูแลที่เอื้ออาทร การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล

บทที่ 5 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล ได้กล่าวถึง ปัญหาพฤติกรรมจริยธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ปัญหาจริยธรรมด้านการบอกความจริง (ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้ยกกรณีศึกษา เป็นตัวอย่าง ให้ศึกษาหลายกรณี) ปัญหาพฤติกรรมจริยธรรมด้านชีวิตและความตาย การต่อต้านการทำให้สั้นชีวิต ด้วยความเมตตา การสนับสนุนของนักวิชาการ บทบาทและพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล การผสมเทียม การผสมพันธุ์นอกมดลูก การบริจาคไข่ (เรื่องดังกล่าวผู้เขียนได้ยกกรณีตัวอย่างให้ศึกษา หลายกรณี) และการปลูกถ่ายอวัยวะ

บทที่ 6 การส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล ได้กล่าวถึง หลักการพื้นฐานในการส่งเสริม จริยธรรม ประเภทของการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ขั้นตอนการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม

จาก 6 บทที่กล่าวมา หนังสือเล่มนี้เหมาะที่อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษา พยาบาลควรอ่านจะทำให้เข้าใจ เรื่อง พื้นฐานของพฤติกรรมจริยธรรมพยาบาล เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษา บุคลากร และการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลให้อยู่ในกรอบ ของคุณธรรมจริยธรรม